



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๑๐๗



คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักนายกรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

๒. รายงานการประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเสนอเรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นไปตามมาตรา ๗๑/๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่กำหนดให้เรื่องนี้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสอตคล้องและเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. และประธาน ก.พ.ร. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามหลักการมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยไม่เพิ่มจำนวนกองในภาพรวม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ทั้งนี้ เพื่อให้สอตคล้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งได้ประกาศกฎกระทรวงดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาด้วยแล้ว

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๗๑/๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ ก.พ.ร. มีหน้าที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น โดยการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เสนอให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าจากการตั้งส่วนราชการใหม่ภายในกรอบระยะเวลา ๒ - ๓ ปี ภายหลังจากที่มีการดำเนินการตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน

โดยการ...

โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย เพื่อให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนความเหมาะสม ของการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงมีความจำเป็นต้องเสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำเป็นต้องเร่งปรับบทบาท ภารกิจ และจัด โครงสร้างให้รองรับการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทยลักษณะผู้พำนักระยะยาว (Long-term resident : LTR) และสามารถเข้ามาตราสร้างแรงจูงใจอื่น ๆ ที่มีใช้ภาษีในการส่งเสริมการลงทุนของประเทศ เพื่อเตรียม ความพร้อมผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปกติกาของระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของโลก (OECD Global Minimum Tax) ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. สาระสำคัญ

๔.๑ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติรับทราบสรุปผล การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเห็นชอบมอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับผิดชอบจัดทำแนวทางการปรับโครงสร้างสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สามารถเป็นหน่วยงานหลักในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรม และบริการใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้ามาตราสร้างแรงจูงใจอื่น ๆ ที่มีใช้ภาษีในการ ส่งเสริมการลงทุนของประเทศ ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในการประชุม ทหารือร่วมระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานรัฐมนตรี และการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบความก้าวหน้า การดำเนินการด้วยแล้ว

๔.๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานรัฐมนตรี มีหนังสือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๔๐๓ (กร ๖)/๗๙๘๕ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เสนอการแบ่ง ส่วนราชการภายในของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานรัฐมนตรี โดยขอจัดตั้ง ส่วนราชการใหม่ จำนวน ๒ ส่วนราชการ ได้แก่ กองบริการบุคลากรต่างชาติ และกองเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ยุบเลิกกองประสานและพัฒนาศักยภาพการลงทุน รวมทั้งปรับหน้าที่และอำนาจของกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และศูนย์บริการลงทุน

๔.๓ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ พิจารณา การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานรัฐมนตรี

๔.๓.๑ ความเห็นในที่ประชุม มีดังนี้

๑) การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยปรับบทบาท การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้มีรูปแบบการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้

สามารถแข่งขัน...

สามารถแข่งขันในการดึงดูดนักลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม และรองรับนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงที่มีลักษณะพำนักระยะยาว (Long-term Resident : LTR) สู่ประเทศไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรการสิทธิประโยชน์อื่น (Non-Tax Incentives) จากการเปลี่ยนแปลงกติการะบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของโลก ตาม The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

๒) การจัดตั้งกองบริการบุคลากรต่างชาติ โดยยกฐานะจากกลุ่มพิจารณาอนุญาตผู้ชำนาญการต่างประเทศ ของศูนย์บริการลงทุนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรองรับการดำเนินงานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนฯ โดยขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมกลุ่มผู้พำนักระยะยาว (LTR) ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายใน ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มที่ต้องการทำงานในประเทศไทย และกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงและต้องการพำนักอาศัยในประเทศไทยในระยะยาวเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยให้สิทธิทำงานพร้อมวีซ่า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนต่อไป รวมทั้งปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (คสช.) ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. และจัดตั้งกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้มีความสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศด้วยกิจการที่มีคุณค่าและศักยภาพสูง และส่งเสริมโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Investment) ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูง โดยผ่านเครื่องมือทางการเงินภายใต้การส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็เครื่องมือสำคัญสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใช้มาตรการสิทธิและประโยชน์ด้านภาษี ภายหลังกการเปลี่ยนแปลงกติกาของระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของโลก (OECD Global Minimum Tax) และเสนอให้สำนักงาน ก.พ.ร. มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จากการจัดตั้งส่วนราชการใหม่ภายในกรอบระยะเวลา ๒ - ๓ ปี ภายหลังจากที่มีการดำเนินการตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. เพื่อให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป

๓) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เสนอยุบเลิกกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ซึ่งเป็นการดำเนินการสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ที่กำหนดให้กรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ต้องระบุข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One-in, X-out) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้เสนอยุบเลิกกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน เพื่อเป็นข้อเสนอ X-out โดยหน้าที่และอำนาจของกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุนเดิมได้ตัดโอนไปเป็นหน้าที่และอำนาจของกองต่าง ๆ ที่มีภารกิจหลักในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้สามารถดำเนินการกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการปรับหน้าที่และอำนาจ จำนวน ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย และศูนย์บริการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดโอนภารกิจที่ไปจัดตั้งส่วนราชการระดับกองใหม่ และการรับโอนภารกิจจากกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุนที่ยุบเลิกมาดำเนินการ

๔) การระบุหน้าที่และอำนาจที่ปรากฏในร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ควรให้ความยืดหยุ่น โดยหากระบุหน้าที่และอำนาจที่มีรายละเอียดมากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสำนักงาน ก.พ. ควรประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการกอง เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสามารถเสนอคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงพิจารณาประเมินคุณภาพงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองตั้งใหม่ได้ทันที ภายหลังจากที่ ก.พ.ร. มีมติเห็นชอบ โดยไม่ต้องรอกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ มีผลบังคับใช้เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการให้เร็วขึ้น

๔.๓.๒ ก.พ.ร. มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ดังนี้

๑.๑) จัดตั้งใหม่ ๒ ส่วนราชการ ได้แก่ ๑) กองบริการบุคลากรต่างชาติ ๒) กองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๑.๒) ยุบเลิกกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน เป็นกรณี One-in, X-out ที่สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ

๑.๓) ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจ ๓ ส่วนราชการ ได้แก่ ๑) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ๒) กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ๓) ศูนย์บริการลงทุน

๒) เห็นชอบการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อวัดความสำเร็จจากการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ และให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ เมื่อครบรอบการรายงานความก้าวหน้าและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ ก.พ.ร. กำหนด นับแต่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลบังคับใช้ และต่อเนื่องทุกปีจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓.๑) ประสานสำนักงาน ก.พ. พิจารณาสับสนุนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่งผู้อำนวยการกองตั้งใหม่ได้เร็วขึ้น โดยเสนอ ก.พ. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะกรณีให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้สามารถเสนอคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงพิจารณาประเมินคุณภาพงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองตั้งใหม่ได้ ภายหลังจากที่ ก.พ.ร. มีมติเห็นชอบข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการและร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตั้งใหม่เป็นระดับสูงได้ทันทีที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมีผลใช้บังคับ

๓.๒) ประสานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการลงทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในอนาคต

๔) มอบหมาย...

๔) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จากการตั้งส่วนราชการใหม่ภายในกรอบระยะเวลา ๒ - ๓ ปี ภายหลังจากที่มีการดำเนินการตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. เพื่อให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ก.พ.ร. ขอเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้

๕.๑ รับทราบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ ๔.๓.๒

๕.๒ มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จากการตั้งส่วนราชการใหม่ภายในกรอบระยะเวลา ๒-๓ ปี ภายหลังจากที่มีการดำเนินการตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย พ.ศ. เพื่อให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไป ตามข้อ ๔.๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอ่อนฟ้า เวชชาชีวะ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

กองพัฒนาระบบราชการ ๑

โทร. ๐๘ ๙๖๒๒ ๘๐๖๗ (จิราวัฒน์) หรือ ๐๙ ๗๔๖๑ ๙๖๕๖ (เพ็ญญา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opdc.go.th